

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๑๕๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐๗

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๐%)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๖๑๘

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินวงเงินที่ควรจะได้รับ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๗๐%) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๐%) โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบางรายการเกินจำนวนนักเรียนจริง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการปรับเพิ่ม - ลดงบประมาณ โดยปรับลดจากรายการที่มีงบประมาณคงเหลืออยู่ เบื้องต้นจะหักลบจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายการค่าจัดการเรียนการสอน และรายการค่าอุปกรณ์การเรียน ตามลำดับ สามารถดูรายละเอียดบัญชีจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน <http://www.bopp.go.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินวงเงินที่ควรได้รับ จะทำการหักลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีข้อมูลโรงเรียนให้โรงเรียนส่งเงินอุดหนุนคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสำ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕